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มีความเหน็ประเด็นเร่ืองหนวยท่ีใชในการศึกษาวจิยัความหลากหลายชีวภาพ   เชน ภูมินิเวศน Eco-
region  หรือคําวาภูมิทัศนทางการเกษตร  ไมแนใจวาหมายถึงอะไร   หนวย’ชุมชน’ในการจัดการทรัพยากร   
เราเขาใจตรงกนัหรือเปลา     เพราะเราไปเอาคําท่ีใชกับการพัฒนาชนบทมาอธิบายการจัดการทรัพยากร     
ยกตัวอยางหน่ึงของกรณีชาวสวนยางพาราในภาคใต  ซ่ึงมีการจัดการทรัพยากรโดยไมไดใชหนวยชุมชน   
แตเปนคนท่ีสนใจรวมกัน   คนท่ีอยูรอบปามารวมตัวกันรักษาปา รักษาผักกูด เห็ดแครงในบึงเล็กๆแถบนั้น  
เปนหนวยในการจัดการทรัพยากร    กแ็ตกตางจากท่ีคนท่ัวไปคิด  เราอยาไปติดกับหนวยทางการปกครอง 
 

กรณีอีสาน  นาสนใจวาอีสานมี * อยางคือ โนน นา ปา น้าํ ผี  รวมอยูในการจัดการทรัพยากร   คน
อีสานเดิมอยูตามโนน  ไมอยูริมน้ํา    ชีวิตมีโนน มีนา  มีปาหัวไรปลายนา มีน้ํา  การวจิยัมักนกึถึงแตพืชพันธุ  
แตไมนกึถึง Habitat  ๕ อยางเหลานี้วามันสําคัญ        

 
คนดั้งเดิมมีวฒันธรรมเปนตัวกําหนดวาทรัพยากรตรงไหนใชได ยอมใหใชได ยอมใหเสียหายได  

ปาบริเวณไหนยอมใหถางทําไรได   บริเวณไหนเปนสบหวยสบน้ํา มีผี  เก็บเอาไว    การมีนา มีผี  มี
วัฒนธรรมความเช่ือ การใหคุณคากับความรูบางอยางท่ีเปนประโยชนกับการจัดการทรัพยากร     มี
ความหมายกับการอนุรักษ  แตคนสมัยใหมปลูกมันสําปะหลัง  ทําสวนยางพารา      คนสมัยนี้ไมกลัวผีส่ิง
เหลานี้ถึงหมด   
 

วัฒนธรรมจึงเปนวิถีของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สอนใหเคารพใหเช่ือ  ขาวมีแมโพสพ  สอน
ใหเรากตัญู อยากินท้ิงขวางแมโพสพจะเสียใจ  มีปาไวแจงเกดิ แจงตาย ใครเกดิเอาสะดือไปผูก ตายไปปา
ชา ผีชวยรักษาปา     แบบนี้ นักวิทยาศาสตรเรียกวาวัฒนธรรมความเช่ือท่ีเปนความรู เปนวัฒนธรรมท่ีสอน
ใหคนควบคุมการใชทรัพยากร  เปนตนทุนทางวัฒนธรรม  ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ  ทุนทางเศรษฐกิจ 
เช่ือมโยงกันอยางลงตัวเหมือนสามเหล่ียม  และทําใหเกดิ Habitat ตางๆ มีปามีน้ํา           
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วัฒนธรรมความเช่ือมีความซับซอนเชิงโครงสราง  มีปาริมลําน้ํา มีร้ัวตนตาล ชวยสรางความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ียิ่งใหญ  เช่ือมโยงกัน  มีน้ํา มีปลากิน  เช่ือมโยงไปสูทุนทางเศรษฐกิจซ่ึงจะมีมาก
นอยแคไหนกข้ึ็นอยูกับทุนทางธรรมชาติ    การม ีแนวความคิดเร่ืองยกปามาไวท่ีบานเปนแนวคิดท่ียิง่ใหญ   
เปนแนวคิดสําคัญของคนอยูใกลปา 

 
คําวาพืชเชิงเดีย่วไมไดเปนตัวเลวราย  ขาวไมไดมีแตนา  แตยังมีคันนา ตนไผ ตนตาลริมคันนา  มี

คางคาว  ท่ีไหนมีคางคาวมาก  ตนมะริดไม(เพกา)จะมีมาก  เพราะคางคาวชวยผสมละอองเกสร      คําวาภูมิ
ทัศนในทองทุง มีตนตาล ตนไผ เปนเสนทางของส่ิงมีชีวิตเปน Corridor ได   พืชบางชนิดทําหนาท่ีเช่ือม 
Corridor   ได   อยูอยางมีการรักษา Habitat ซ่ึงนําไปสูการรักษาความหลากหลายชีวภาพ  มีงานวจิัยท่ีไดพูด
ถึงเร่ืองปา ทาม น้ํา     มีการวิจัยวาบริเวณปาทาม  ชวยเปนอาหารใหกับปลา    ปาไมไดตองการแตน้ํา แต
ตองการตนไมท่ีเปนรมเงา  ตองการอุณหภมิูเย็น  ซ่ึงมีผลตอการขยายพนัธุ 

 
แตเดีย๋วนี้ทุนภมิูทัศนดั้งเดิมท่ีมีความซับซอนเชิงโครงสราง  เปล่ียนไปทุกอยาง ทุนสามเหล่ียมเสีย

ภาวะสมดุล     ทุนเศรษฐกจิเขามาทําลายเปล่ียนภูมิทัศนวฒันธรรมนาปาไปหมด  ใชรถแทรกเตอรดนัลงไป
หมด ปาริมคันนาไมมีแลว  ใชรถเกี่ยวขาว    เปล่ียนไปเพราะกลุมทุนเขามา 

 
โมเดลคือถึงเราจะกลับไปอยางเดิมไมได  แตจะสามารถเอาโมเดล 3 ฐานมาเรียนรูเพือ่ออยูอยาง

ยั่งยืนได  จะกลับมาสมเหตุสมผลอยางไร   โดยใชความรูดั้งเดิมท่ีมีการอนุรักษน้ํา โคก ปาหัวไรปลายนา    ท่ี
เปน Corridor ใหกับสัตว  เปน Stepping stone        ซ่ึงอาจตองกลับมาดวูาดั้งเดิมสอนอะไรเราบาง จะทํา
อยางไรใหกลมกลืน  อยูอยางรูจักพอ  ไมเนนทุนนยิมสุดโตง ไมอยางนั้นองคความรูความหลากชีวภาพไม
เหลือ    ใชโมเดลแบบเดิมมาผสมผสานพัฒนาเขาไป ก็คงจะพัฒนาประเทศไปได   เนน Habitat ท่ีจะฟนฟู
ความหลากหลายชีวภาพ 
 
เดชา    ศิริภัทร 
  

ผมจะเนนเร่ืองการปฏิบัติและนําไปใชจริง   ประโยชนของงานวิจยัมีประโยชนคือ หนึง่ การมี
งานวิจยัออกมารับรอง  ทําใหคนเช่ือวาเปนจริง    ถามองในทางปฏิบัติ   ถึงแมเราจะทําเหน็เปนรูปธรรม  แต
คนสวนใหญยงัไมเช่ือวาเปนจริง   บทบาทของงานวิจยัมาวิเคราะหวจิัยเปนระบบจึงเปนการยืนยันของจริง
ใหคนเช่ือได  โดยเฉพาะคนท่ีมีบทบาททางวิชาการและนโยบาย  คนจะเช่ือมากกวาชาวบานพดูหรือจาก
รูปธรรมของจริง 
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สอง คืองานนี้เปนงานของสภาท่ีปรึกษาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  โดยให
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทําให     สภาที่ปรึกษาฯเปนหนวยงานอสิระ  ซ่ึงเปนทางการ  มีหนาท่ีหลักในการ
ใหคําปรึกษากบัรัฐบาลโดยตรง นี่อาจเปนขอมูลท่ีรัฐบาลตองรับฟง  เพราะเปนขอมูลท่ีหนักแนน  เปน
ประโยชนตอประเทศชาติจริง  คุณคาของงานวิจยัชินนี้จงึมีอยางนอย สองระดับ    
 
 แตขอจํากดัคือ สภาท่ีปรึกษาไมมีอํานาจ   และเช่ือวาคําปรึกษานี้รัฐบาลไมคอยฟง  ขอเสนอดีๆ
รัฐบาลไมคอยเอาไปทํา    โอกาสจะเอางานวิจัยดีๆแบบนีไ้ปทําคงมีนอย     

 
สาม ประโยชนสําคัญโดยตรงคือตอ ๙ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เอามาเรียนรู    ปรับใหงานดีข้ึนอีกก็ได   

เพราะทําใหเราเห็นภาพวางานของเราอยูตรงไหน  และเกษตรกรท่ีเกี่ยวของก็เอาไปใชประโยชนได   
เพราะวาไปวจิยัชุมชนตัวเอง   

 
สวนดีท่ีมีในงานวิจยั ถาเอาไปทําใหครบ ประเทศไทยจะเปล่ียนแปลงอยางมหาศาล  ขอเสนอทาง

นโยบายถารัฐบาลเอาไปใชสักแค ๒๕ % ประเทศจะพัฒนามหาศาล 
 
ขอบกพรองเปนเร่ืองเล็กนอยแตคิดวาสําคัญคือตองตรวจสอบคําพิมพผิด โดยเฉพาะช่ือขององคกรท่ี

เกี่ยวของ   เพราะนี่เปนเอกสารทางการ  
  
อีกประเดน็ท่ีอยากพดูคือ  งานวิจยัจะแสดงผลสําเร็จของทุกกรณี จึงถูกเลือกเปนกรณศึีกษา   ดังนั้น

การนําเสนอความสําเร็จของแตละกรณีศึกษานาจะถอดบทเรียนเพื่อนําไปสูการขยายผล   วาถาอยากสําเร็จ
แบบนี้ควรจะมีการทําแบบนี้ ๑-๒-๓  เชน โรงเรียนชาวนา ทํายังไงจงึเปล่ียนกระบวนทัศนได      

 
ยกตัวอยางโรงเรียนชาวนา  เราจัดหลักสูตรเร่ืองแมลง เปนข้ันประถม   เร่ืองการเลิกปุยเคมีและหัน

มาปรับปรุงดิน  เปนข้ันมัธยม   เร่ืองจุลินทรีย  เปนข้ันปริญญา   เปรียบเทียบกับกระทรวงเกษตรจะเห็นวา
กระทรวงเกษตร  มีแต IPM  ลดใชยาฆาแมลง  แตเลิก พนัธุขาว ปุยเคม ียาฆาแมลง ไมได  ผมเลยจัดเปนข้ัน
อนุบาล   เพราะถาไมเลิกสารเคมี ๑๐๐ % ไมรอดหรอก   นักเรียนชาวนาลดตนทุนได ๗๐ % งานวจิยั 
นักเรียนชาวนาบานดอน ผลผลิตขาวตอตัน ลงทุนไมถึง ๒๐๐๐ บาท  ไดผลผลิตขาว ๑๕๐ ถัง ตอไร  เทียบ
กับคนท่ีทํานาเคมีได ๙๐ ถังตอไร  ชาวนาลูกศิษยเรามี ๒ คน คนแรก ทํานาซ้ือนาได  เปน ๑๐๐ ไร  และปนี้
กําไรสุทธิ ลานเจ็ดแสน  (คุณชัยพร)      ขอมูลเห็นชัดขนาดน้ี คนยังไมเปล่ียน     ทําเกษตรเคมีทําใหเรา
ขาดทุน  ราคาน้ํามันลง จาก ๔๐ บาทมาเปน ๒๐ บาท แตราคาปุยเคมียงัไมลง   
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วาระแหงชาติเกษตรอินทรียมีต้ังแตป ๒๕๔๗ กําหนดไวชัดเจน แตกลับไปดูไมมีทางลดการใช
ปุยเคมีเลยสักนิดเดยีว  รัฐบาลไมไดรับผิดชอบทางนโยบาย   มะละกอจีเอ็มโอแยงกันทําวจิัย   แตเร่ือง 
เกษตรอินทรียไมมีใครทํา             เรามีการเสนอไปตอหลายรัฐบาล ใหทําแบบ สสส.    เสนอมาต้ังแต 
รัฐบาลทักษิณ ๑.  ใหมีการเกบ็ภาษีสารเคมี   ปุยเคมีแลวนาํมาทํากองทุนสงเสริมเกษตรอินทรีย  ๒. หาม
โฆษณาสารเคมี 

 
สรุปขอเสนอ 
๑) การนําผลการศึกษาคร้ังนี้ไปใชประโยชนคือ    งานวิจยัตองตอยอดจากส่ิงท่ีสําเร็จใหชัดเจน  

งานวิจยัจะมีผลจริงเม่ือคนท่ีเกี่ยวของเช่ือ และนําไปผลักดัน  
๒) ควรเสนอวาปจจัยสําคัญท่ีทําใหสําเร็จ   และขอจํากัดท่ีทําใหผลนโยบายเหลานีไ้มขยายตัววา

เกิดจากอะไร 
 
นายกฤษฎา บุญชัย   
 
 เห็นดวยกับขอเสนอทางนโยบายท่ีคณะนักวิจัยเสนอ    และมีประเดน็ขอคิดเห็นเพิ่มเติมตองานวิจยั 
และอยากต้ังคําถามในเชิงแนวคิดการมองเร่ืองวิทยาศาสตร  ภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการความ
หลากหลายชีวภาพ ดังนี ้
 

๑)  งานวิจยันี้เดนในเร่ืองการใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถ่ินและวทิยาศาสตร    ขณะท่ีงานวิจยั
ท่ัวไปจะมีแนวทางแยกกนัเปนงานวจิัยวิทยาศาสตร  หรืองานวิจยัทางสังคมท่ีไมคอยมีมิติวิทยาศาสตร  
อยางไรก็ตาม  เรากลับใชจุดแข็งนี้นอยไป 

 
๑.๑  งานวจิัยต้ังใจจะผสมผสานการมองในมิติวิทยาศาสตรและภูมิปญญา  แตเม่ือต้ังคําถาม กลับไม

เห็นประเด็นท่ีจะทําใหเกดิการถกเถียงระหวางภูมิปญญาทองถ่ินกับวิทยาศาสตร    จดุท่ีมองเหมือนและตาง  
โดยเฉพาะจุดท่ีมีความขัดแยงระหวางภูมิปญญาทองถ่ินกับวิทยาศาสตร ประเด็นเหลานี้นาจะสะทอนออกมา    
 หรือโจทยทางวิทยาศาสตร ซ่ึงสนใจสภาวะท่ีทําใหเกิดความหลากหลาย   การคัดสรร ความเส่ียง  
นาจะนํามาเปนประเดน็เช่ือมโยงสรางการเรียนรูกับเร่ืองภูมิปญญาชาวบานได 

 
๑.๒ ในเชิงมุมมองและความสัมพันธ   นักวิทยาศาสตรคิดถึงความหลากหลายเหมือนจะกวาดดาว

บนฟาท้ังหมด  และคิดวามีชุดความสัมพันธอยางเดียว     แตนักธุรกจิกม็องความหลากหลายทางชีวภาพ
ในทางผลผลิตท่ีดีท่ีสุดไปทําสินคาทํากําไรไดมาก    สวนท่ีไมดีตัดท้ิง  นี่คือแงมุมท่ีตางไป  ชาวบาน ก็มอง
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อีกแบบ สําหรับชาวบานมองความหลากหลายบนฐานชีวติ  ท้ังแงมุมเชิงเศรษฐกิจ  แงมุมเชิงความสัมพันธ
ทางสังคม   แงมุมเหลานี้งานวิจัยควรจะเผยใหเห็น 

 
๑.๓ กรณีสะเนพอง  รอบไรหมุนเวียนท่ีลดลงจะมีปญหา  ขณะท่ีกรมอุทยานมองไปอีกทาง   

Dialogue ของงานวิจยัควรมีมากกวานี้และนํามาวิเคราะหรวมกันวาเหมือนหรือตางกนัอยางไร   โจทยในทาง
วิทยาศาสตรสนใจสภาวะท่ีทําใหเกิดความหลากหลาย  สนใจ Habitat     ในงานวิจยัพูดถึง ต้ังเปนประเด็นไว  
แตไมไดตอบปญหาความแตกตางนี ้

 
๒)  ในทางสังคม  ยังใชมิติทางสังคมนอย  แมแตเร่ืองชุมชนก็พูดก็ถึงชุมชนท่ีขาดบริบททางสังคม

อีกจํานวนมาก ท่ีไมอยูในเง่ือนไขการศึกษาเหลานี้    ซ่ึงขอเท็จจริงอาจไมติดกรอบชุมชน ประเทศ   โจทย
ของนักสังคมศาสตรขณะน้ีจะมองมิติเครือขายทางสังคม  ซ่ึงอาจไมไดมีความเปนเอกภาพเหมือนกันหมด  
 คนทําเกษตรยัง่ยนื  เกษตรกาวหนา มีความสัมพันธแตกตางกับฐานทรัพยากรชวีภาพที่แตกตางกัน     
ความแตกตางเหลานี้จะมาเขามาเกี่ยวของกบัการปรับการใชฐานทรัพยากรชีวภาพอยางไร 

 
2.1 การมองประเด็นภูมิปญญาทองถ่ิน  มักมองเปนกฏเกณฑแบบแผนท่ีตายตัว ตกผลึกแลว  แต

สังคมศาสตรมองเร่ืองกระบวนการแกไขปญหา  มีการปรับ ผสมผสานความรูใหมๆ  มาใชในสถานการณ
แกไขปญหา   ดานภูมิปญญาทองถ่ิน   งานวิจัย  พดูถึงภูมิปญญาท่ีเปนแบบแผน  แตไมเห็นกระบวนการใน
การแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน  ซ่ึงจะทดสอบชุมชนในการสรางความรู ภูมิปญญา ยุทธวิธิในการเผชิญ
ปญหา   จะทําใหเขาใจปฏิสัมพันธกับความหลากหลายทางชีวภาพแตกตางกันไป 

๒.๒ ประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม พบวาภาษาพื้นเมืองกําลังลดลงเชนเดยีวกับความ
หลากหลายชีวภาพ  ซ่ึงโยงกบัความรู ความหมายท่ีแฝงอยูในวัฒนธรรมทองถ่ินและความหลากหลายชีวภาพ     

 
๓) ประเดน็ตอมานํามาสูเร่ืองขอเสนอบทวิเคราะหนโยบาย  เห็นปญหาวาเราพยายามดูปญญาหลาย

แบบ แตขาดการจัดลําดับความสําคัญของปญหา  และศักยภาพท่ีชัดเจน  ประเดน็ปญหาบางอยางไมถูก
นําเสนอมาเทาท่ีควร เชน การขาดกระบวนการแลกเปล่ียนเชิงความรูและทรัพยากรชวีภาพท่ีกวาง ขามเขต
แดนหมูบาน ขามเขตแดนระบบนิเวศ ขามประเทศ    หนวยวิเคราะหท่ีจับเปนปญหา 

 
สุดทาย  งานวจิัยควรจะสะทอนกลับถึงปญหา และขอเสนอแนะเพ่ือใหพื้นท่ีศึกษาสามารถยกระดบั

และพัฒนาการจัดการทรัพยากรชีวภาพมากข้ึน    ไมเพียงขอเสนอตอรัฐ  แตควรมีขอเสนอตอชุมชนท่ีศึกษา
ดวย  เปนการเรียนรูซ่ึงกันใหเกิดการแลกเปล่ียนมุมมองใหม    

นอกจากนี้ ไดอะลอกความรูวิทยาศาสตร และภูมิปญญาพืน้บานไมจําเปนตองออกมาเปน 
Consensus ก็ได   
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บัณฑูรย :   
 
๑) สรุปขอคิดเห็นสําคัญเร่ืองมิติวิทยาศาสตรกับภูมิปญญาทองถ่ิน  จะเดนิคูกันไปไดอยางไร  

รวมท้ังประเดน็การจัดลําดับความสําคัญของปญหา   
 
๒) มีประเด็นเร่ืองการแลกเปล่ียนระหวางเครือขายความหลากหลาย   ๙ กรณี  นาจะสรางกลไก

เครือขายเกื้อหนุนกัน เปนกําลังการตอรองผูกําหนดนโยบายวาเราจะเปนพื้นท่ีตัวอยางท่ีจะรวมกันขับเคล่ือน
นโยบายสูวาระแหงชาติ      และเสริมการเรียนรูระหวางชุมชนท่ีมีจุดแข็งจุดออนระหวางชุมชน อยางไร   
 
ท่ีประชุมใหความเห็นเพิ่มเติม :  

 
๑) ประเด็นปจจัยภาวะคุกคาม  ท้ังในเชิงจดัการ กายภาพ ความไรศรัทธา Political View ตอการ

สนับสนุนการอนุรักษจดัการทรัพยากรอยางยั่งยืน   เรามีทรัพยากรเพยีงพอ  แตกลับมีศรัทธาท่ีจะสรางเข่ือน     
ทําอยางไรจะสราง Political viewใหเกดิข้ึน  เพียงพอตอการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืนไดราบร่ืน 

๒) มาโนชย ปรามานนท    แลกเปล่ียนประเด็นพึ่งตนเอง เร่ืองอาหาร  เร่ืองขาว ผักพื้นบานซ่ึงมี
ความหลากหลายชีวภาพ ภมิูปญญา  ผักพื้นบานเปนสมุนไพรสงเสริมสุขภาพ    ในเรื่องยาและสมุนไพร 
อยากใหมุงไปที่สาธารณสุขมูลฐานท่ีชาวบานสามารถจัดการพึ่งตนเอง     

๓) ผูแทนคณะเภสัช มหิดล  :  ประเด็นภูมิสมุนไพรสมุนไพรมีการใช  แตนักวิทยาศาสตร
โดยเฉพาะหมอไมเช่ือ เราเช่ือแนวคิดทางตะวันตกมาเยอะ   ทําอยางไรจะทําใหวิทยาสาสตรการแพทยเขามา
เพื่อใหสมุนไพรเปนท่ียอมรับ และแพทยส่ังจายยา    กรณีอภยัภูเบศร นาจะช้ีใหเห็นภาพใหญวาการพัฒนา
สมุนไพร ใหสําเร็จ    ตองมีองคประกอบ 5 G   จึงสําเร็จอยางนี้ได    กรอบการพัฒนาการใชประโยชน
สมุนไพรเพ่ือการใชประโยชนและอนุรักษ  ก็จะมีความยั่งยืน    กรณทีาลาด กุดชุมมีตํารับยาแกปวดเม่ือย  ก็
คิดวานาจะมีตํารับยาเปนท่ียอมรับของคนท่ัวไป   จึงมีการวิจัยวาฤทธ์ิยาผลจริงหรือไมและมีพษิหรือไม     
และเขียนหนังสือเร่ืองคุณภาพยาไทย  วาคุณภาพยาดี และวัตถุดิบจะดี จึงจะมีฤทธ์ิตานการอักเสบ   ตรงนี้
สําคัญท่ีจะเอาวิทยาศาสตรเขามาจับตอง 

๔) ภญ.สุภาพร ปติพร : หนึ่ง งานวิจยันีน้าจะเผยแพรฉบับสมบูรณ    สอง คุณวีรวัฒน พดูถึงวาเรามี
นโยบาย แตกลไกการผลักดนัท่ีเปนจริง political view ท่ีชัดเจน     จะเปนแคเศษกระดาษหรือเปลา   การวิจยั
หลายเร่ืองใหความสําคัญกับเมทาโดมากวาการเอาไปใช  งานสมุนไพรตอนน้ีขาดงานวิจยัสนับสนุนท่ีจะเอา
ไปใช  (Research backup)   เรามีสมุนไพรอยูในเภสัชตํารับท่ียอมรับอยู 700 กวาตัว  แตการที่เราขาดการ
ผลักดันนโยบายใหเปนจริง     ยาในแตละโรคตอนนี้นําเขาจากตางประเทศ  ยาสมุนไพรก็นําเขาจาก
ตางประเทศ    เราไมมีงานวจิยัยาครบวงจรเพื่อผลักดันเขาบัญชียา   ส่ิงท่ีจะตองเกิดคือการตั้งเปาหมาย   วา
เรามีปญญาหาอะไรเร่ืองยา   และมีเปาหมายเชน วาอีก 5 ป จะมียาเบาหวานสมุนไพร   ตองมีการเตรียม
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งานวิจยัในงานสาธารณสุขมูลฐานท่ีชาวบานพึ่งตนเองได    และวิจยัเพื่อเปดสูสาธารณะ     นอกจากนี้ ตอง
วาง Political View  ตองวาง PV ใหชัดในแตละเร่ือง  และมีกลไกผลักดันจริง 

๕) นายกสมาคมแพทยแผนไทย : 
นอกจากการใหสิทธิชุมชน ตองคิดถึงสิทธิบุคคลท่ีเปนตนตระกูลตํารับยาดวย     ประเทศไทยเรา

เจริญมาในเร่ืองภูมิปญญา    เราไมเคยยกยองเขาเหมือนคนท่ีจบปริญญาเอก   เขามีภูมิปญญา แพทยแผน
ไทยก็เหมือนโรงเรียนชาวนา  ไมตองเอากระดาษมาวัด ใหเอาผลสัมฤทธ์ิของงานเปนตัววดั 

ยาไทยไมใชตองเปนเภสัชกรปริญญาท่ีรับรองแลวถึงจะถูก    อยากใหมองสองดาน  ใหคิดแบบ
สังคมปด  เพราะคิดแบบสังคมเปดไมไดผล   ตัวอยางกระทรวงสาธารณสุขมีคําส่ังวาใหลดยาตางประเทศ  
ใหใชยาแผนไทย ๓ % แตเปนไปไดเพียง ๐.๘ % เพราะแพทยไมไดเรียนรูเร่ืองสมุนไพร  และการบริหาร
จัดการโรงพยาบาลยังอยูในการตัดสินใจเฉพาะโดยของนายแพทย     

งานวิจยัตองเขียนใหครอบคลุม Prevention System จนถึง Treatment  Programme ใหเพิ่มแนวคิด
แบบสังคมปด  ทําของเราใหเขมแข็งกอน  ประชาสัมพันธใหคนในชาติยอมรับ สงเสริมภูมิปญญาไทย  ทํา
ใหคนไทยยอมรับและใชไดกอน  แลวคอยใหตางชาติมาใช  ไมใชเดินทางตามกรอบตางชาติ อยางนั้นเราถึง
เติบโตไมไดสักที 

๖) อ.ไกรลพ เสนอนักวจิัยวา   ภาพรวมมีการศึกษาความหลากหลายชีวภาพไวมากและตอเนื่อง
ทําไมยังมีปญหาอยู  อ.สุรวิช ไดพูดถึงปญหาการขาดฐานขอมูล ทําใหงานไมสําเร็จ    เราควรวิเคราะหวา
ทําไมไมสําเร็จ    การทําฐานขอมูลจึงไมสําเร็จ  ทําไมรวมกันไมได หรือขาดขอมูล  เสนอใหกลับไปดูขอมูล
ทุติยภูมิอีกคร้ัง  

๗) อาจารยสมศักดิ์  สุขวงศ : อยากจะฝากไววา วิธีท่ีดีท่ีสุดคือการสรางความเขมแข็งใหกับเครือขาย  
ฟนฟูวฒันธรรมไทย อยาไปผูกอิงกับตางชาติมาก อยาหวงั political view มาก   สรางความเปนวัฒนธรรม
ของไทย อยูอยางไทย  สูกนัอยางนี้   สูแบบเราน่ีแหละ  

๘) เดชา  ศิริภทัร :  ถาเรามีภูมิปญญาเดิมอยู      เราตองโยงใหได   ถาเราไมรูจักอดีต  ปจจุบันไมรูจัก 
อนาคตก็ไปไมได   ของดั้งเดิมมักจะหายไป ภูมิปญญาทองถ่ินความหลากหลายชีวภาพมีเยอะมาก  ตองเอา
ตรงนั้นเปนพืน้ เปนราก  ศึกษาอดีต เขาใจปจจุบัน อนาคตถึงจะดี   อดีตมีเยอะ ชาวบานมีความรูดานนี้อยู
เยอะ   ผมเอาเร่ืองนี้ มาตอกบักลุม newage คุณโดโรธี จากแคนาดา ความเช่ือเร่ืองแมโพสพดึงมากบั
ขบวนการใหม ช่ือ New Age พิสูจนวาแมโพสพมีจริง ใหขอมูลท่ีเราไมเคยรู   ใหรูวาแมโพสพ มีจริง  เทคนิค
หลายเทคนิค เราไมมีทางคิดไดเอง ท่ีเราทํา มาจากแมโพสพโดยตรง  ตองเปดใจ ไมใชการเช่ือไสยศาสตรงม
งาย    เปนส่ิงท่ีพิสูจนได  เอามาใชใหมในรูปแบบใหมได   


